

Ipinapakilala ang \$15 sa isang araw na pangangalaga sa bata para sa mga pamilya

Enero 30, 2025 [Mga katanungan ng media](#)

Ipinapakilala ng Alberta ang flat na buwanang bayad ng magulang na \$326.25 para sa full-time na lisensyadong pangangalaga sa bata, o humigit-kumulang \$15 sa isang araw.

Bilang bahagi ng \$3.8-bilyong Canada-Alberta Canada-Wide Early Learning at Child Care Agreement, sinusupportahan ng Alberta ang mga pamilya na ma-access ang abot-kayang pangangalaga sa bata sa buong lalawigan sa kanilang pinili na provider.

Simula sa Abr. 1, magiging karapat-dapat para sa flat na bayad ng magulang na \$326.25 bawat buwan, o humigit-kumulang \$15 sa isang araw ang mga magulang na may mga anak na zero hanggang kindergarten na pumapasok sa full-time na lisensyadong mga pasilidad ng daycare at programa sa tahanan na family day sa buong lalawigan. Magbabayad ng \$230 bawat buwan ang mga magulang na nangangailangan ng part-time na pangangalaga. Upang suportahan ang mga pagbabagong ito at mataas na kalidad na pangangalaga sa bata, humigit-kumulang 85 porsyento ng mga lisensyadong provider ng pangangalaga sa daycare ang makakatanggap ng pagtaas ng pondo sa sandaling maisagawa ang bagong istraktura ng bayad sa Abr. 1.

Araw-araw, umaasa ang mga magulang at pamilya sa buong Alberta sa mga lisensyadong provider ng pangangalaga sa bata upang suportahan ang paglaki at pag-unlad ng kanilang mga anak habang papunta sa trabaho o paaralan. May mahalagang papel ang mga lisensyadong provider ng pangangalaga sa bata at mga tagapagturo ng maagang pagkabata sa pagtulong sa mga bata na bumuo ng mga kasanayang kailangan nila upang suportahan ang kanilang paglaki at pangkalahatang kalusugan. Habang lumalaki ang populasyon ng Alberta, tumataas ang pangangailangan para sa mataas na kalidad, abot-kaya at naa-access na lisensyado at kinokontrol na pangangalaga sa bata.

Bagama't binawasan na ng Alberta ang mga bayarin ng magulang sa isang katampatan na \$15 sa isang araw noong Enero 2024, maraming pamilya ang nagbabayad pa rin ng higit pa depende sa kung saan sila nakatira, ang edad ng kanilang anak at ang provider ng pangangalaga ng bata na kanilang pinili, na humantong sa hindi pagkakapare-pareho at pagkalito. Maraming pamilya ang nahihirapang tanyahin ang kanilang mga bayarin sa pangangalaga ng bata kung lumipat sila o lumipat ng mga provider, at nagpahayag ang mga provider ng mga alalahanin tungkol sa pagiging patas at pagiging kumplikado ng kasalukuyang balangkas ng pagpopondo.

Magbibigay ng transparency at kakahayang malaman ang isang flat na buwanang bayad para sa mga pamilya sa bawat bahagi ng lalawigan habang pinapabuti rin ang pagiging patas sa mga provider at pagtaas ng pangkalahatang kahusayan ng sistema. Sa ngalan ng mga pamilya, sasakupin ng gobyerno ng Alberta ang humigit-kumulang 80 porsiyento ng mga bayarin sa pangangalaga ng bata sa pamamagitan ng mga gawad sa mga pasilidad ng daycare at mga bahay ng family day.

Nangangahulugan ito na makakatipid ang isang pamilya na gumagamit ng full-time na daycare, sa karaniwan, \$11,000 bawat bata bawat taon. Titiyakin ng isang flat na buwanang bayad ng magulang na abot-kaya para sa lahat ang pangangalaga sa bata at mababayaran ang mga provider para sa mahahalagang serbisyo na kanilang inaalok.

Kabaligtaran sa isang flat na buwanang bayad ng magulang, magbabalik ang gobyerno ng Alberta sa mga pre-school ng hanggang \$100 bawat buwan bawat bata sa ngalan ng mga magulang, mula sa \$75.

“Karapat-dapat ang mga Taga-Alberta sa abot-kayang opsyon ng pangangalaga sa bata, nasaan man sila o kung anong uri ng pangangalaga ang pinakamahusay para sa kanila. Nagdadala kami ng mga flat na bayad ng magulang para sa mga pamilya para ma-access nilang lahat ang mataas na kalidad na pangangalaga sa bata para sa parehong abot-kaya, mahuhulaang bayad.”

Matt Jones, Ministro ng mga Trabaho, Ekonomiya at Kalakal

“Ginagawang mas abot-kaya ng pagbabawas ng mga bayarin sa pangangalaga ng bata ang buhay para sa mga pamilya at nagbibigay sa kanila ng kalayaang gumawa ng mga pagpipiliang makakabuti para sa kanila—nagtatrabaho man iyon, mag-aral o nagpapalaki ng kanilang pamilya. Patuloy kaming magsisikap na bawasan ang mga gastos, lumikha ng mas maraming lugar, at bawasan ang mga nasa listahan ng naghihintay para sa mga pamilya sa Alberta at sa buong bansa, habang tinitiyak na makakakuha ng pinakamahusay na simula sa buhay ang bawat bata.”

Jenna Suds, pederal na ministro ng Mga Pamilya, Mga Bata, at Pag-unlad ng Lipunan
Upang gawing abot-kaya ang sistema ng pangangalaga sa bata ng Alberta para sa lahat ng pamilya, pinapalitan ng flat na buwanang bayad ng magulang ang Child Care Subsidy

Program para sa mga batang wala pang edad hanggang kindergarten na pumapasok sa pangangalaga ng bata sa mga regular na oras ng pag-aaral. Hindi magbabago ang subsidiya para sa mga batang dumadalo ng pangangalaga sa labas ng paaralan. Habang lumilipat ang lalawigan sa bagong flat na bayad ng magulang, magkakaroon ng kakayahang umayon ang mga provider ng pangangalaga sa bata na mag-alok ng mga opsyonal na serbisyo para sa karagdagang bayad ng magulang. Dapat ay paparami nang paparami sa mga serbisyong ibinibigay sa lahat ng bata sa mga indibidwal na programa sa pangangalaga ng bata ang mga opsyonal na serbisyong ito. Ipatatupad ang mga malinaw na kinakailangan para sa mga provider upang maiwasan ang kagustuhang pag-access sa pangangalaga ng bata para sa mga pamilyang pipiliing magbayad para sa mga opsyonal na serbisyo.

Pagputol ng red tape at pagsuporta sa mga provider ng pangangalaga sa bata

Sa pamamagitan ng paglipat sa isang flat na buwanang bayad ng magulang, ipinagpapatuloy ng gobyerno ng Alberta ang paglipat sa isang sistema ng pangangalaga sa bata na pangunahing pinopondohan ng publiko. Upang suportahan ang mataas na kalidad na pangangalaga sa bata, humigit-kumulang 85 porsyento ng mga lisensyadong provider ng pangangalaga sa daycare ang makakatanggap ng pagtaas ng pondo sa sandaling maisagawa ang bagong istraktura sa Abr. 1.

Pinapahusay ng lalawigan ang sistema para i-streamline ang proseso ng mga claim sa pangangalaga ng bata na ginamit upang bayaran ang mga lisensyadong provider ng pangangalaga sa bata sa ngalan ng mga magulang ng Alberta. Naglalagay din ang gobyerno ng Alberta ng mga teknolohikal na solusyon sa lugar upang mabawasan ang administratibong pasanin at red tape.

Pagtingin sa hinaharap

Sa huling taon ng pederal na kasunduan, nagsusumikap ang gobyerno ng Alberta na suportahan ang sistema ng pangangalaga sa bata habang naghahanda na makipag-ayos sa susunod na termino ng kasunduan, na sumasalamin sa mga pangangailangan ng mga Taga-Alberta at provider. Nakikiisa ang Alberta sa mga kasosyo nito sa lalawigan at teritoryo sa buong bansa sa panawagan para sa napapanatili, sapat na pinondohang sistema na gumagana para sa mga magulang at provider sa pangmatagalan.

Mabilisang mga katotohanan

- Alinsunod sa mga kinakailangan sa ilalim ng Canada-Alberta Canada-Wide Early Learning and Child Care Agreement, nalalapat lamang ang flat na buwanang bayad ng magulang sa mga batang wala pang edad sa kindergarten na nangangailangan ng pangangalaga sa mga regular na oras ng paaralan.
- Itinuturing na full-time ang mga batang pumapasok sa 100 o higit pang oras sa isang buwan at magbabayad ang mga magulang ng \$326.25 sa isang buwan. Itinuturing na part-time ang mga batang pumapasok sa pagitan ng 50 at 99 na oras at magbabayad ang mga magulang ng \$230 sa isang buwan.
- Karapat-dapat ang mga pamilyang may mga anak na pumapasok sa pre-school nang hanggang apat na oras sa isang araw para sa hanggang \$100 bawat buwan.
- Walang mga pagbabago sa Out-of-school care Child Care Subsidy Program para sa mga bata na nangangailangan ng pangangalaga sa labas ng oras ng paaralan sa grade 1 hanggang 6 at pumapasok sa full-time na kindergarten.
- Maaaring piliin ng mga programa na magbigay ng mga opsyonal na serbisyo para sa karagdagang bayad. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ang transportasyon, mga field trip at pagkain. Hindi kinakailangang maningil sa mga magulang ng karagdagang bayad ang mga programa sa pangangalaga ng bata.

Kaugnay na impormasyon

- [Pampederal-panlalawigang kasunduan sa pangangalaga ng bata](#)

Kaugnay na balita

- [Pinalalakas ng Alberta ang kaligtasan sa pangangalaga ng bata \(Okt. 30, 2024\)](#)

Mga katanungan ng media

Marisa Breeze

780-235-4427

Kalihim ng Press, Mga Trabaho, Ekonomiya at Kalakal